

Cựu chiến binh Phạm Văn Chính, 67 tuổi, thôn Mai Diêm, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy khởi nghiệp với 3,5ha đầm ven biển nuôi tôm với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1,5 tỷ đồng. Với phương châm "Làm giàu không khó, gặp khó vẫn làm", lấy ngắn nuôi dài, đến nay 3,5ha đầm nuôi tôm đã được gia đình ông cứng hóa toàn bộ hệ thống bờ, kè, có mái che, máy sục khí với tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng. Ông mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm thẻ chân trắng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Chính chia sẻ: Hiện nay, trang trại của gia đình tôi đem về lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng, nộp thuế nhà nước hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi giúp đỡ một số hội viên NCT khác lựa chọn con giống, vay vốn, hỗ trợ kinh nghiệm để hội viên yên tâm sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Hội viên Phạm Văn Cảnh, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải là điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Ông Cảnh cho biết: Năm 1990, tôi đầu tư 6ha nuôi ngao giống, ngao thịt cùng một số loại cá, tôm tại xã Nam Thịnh. Với kinh nghiệm 25 năm chăn nuôi của mình, đến nay trang trại của gia

Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng"

Những năm qua, hội viên hội người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh phát huy tốt tinh thần "Tuổi cao, gương sáng" không chỉ tích cực tham gia phát triển kinh tế mà còn là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và xã hội.



Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An do hội viên Phạm Thị Ngần, xã Tây An, huyện Tiền Hải làm chủ tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động mùa vụ.

đình cho doanh thu đạt từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm. Không chỉ nuôi thủy sản, ông Phạm Văn Cảnh kết hợp chế biến thức gạo, kinh doanh vật tư nông nghiệp mỗi năm đóng góp hơn 30 triệu đồng tiền

thuế. Theo ông Cảnh: Bí quyết tạo nên thành công chính là chịu khó học hỏi tích lũy kinh nghiệm, dám nghĩ dám làm, không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Chính và ông Cảnh chỉ là hai trong số rất nhiều hội viên hội NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh. Lúc tuổi trẻ, họ đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi tuổi cao họ

vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Họ chính là những điển hình tiên tiến của phong trào "Người cao tuổi không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng". Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Hội NCT tỉnh hiện nay có hơn 256.000 hội viên, trong đó NCT còn sức khỏe trực tiếp tham gia lao động, phát triển kinh tế gia đình hơn 74.000 người. Toàn hội có trên 1.500 hội viên là chủ các trang trại, gia trại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giám đốc các công ty, doanh nghiệp. Hội viên NCT không ngại tuổi tác, khó khăn, vất vả, luôn phát huy tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng, phát triển ngành nghề, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Hội NCT các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn khai thác tiềm năng về đất đai, vốn giống, đầu tư khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế phù hợp với khả năng của mình; đồng thời tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội NCT tỉnh phối hợp với tổ chức HAI (tổ chức hỗ trợ NCT quốc tế) giúp đỡ 88 hội viên ở 5 câu lạc bộ

liên thể hệ tự giúp nhau vay hơn 400 triệu đồng để phát triển kinh tế. Các câu lạc bộ dùng tiền lãi cho vay để duy trì các hoạt động của hội như: sinh hoạt truyền thống định kỳ 1 tháng 3 lần, văn nghệ, thể thao; truyền thông về khoa học kỹ thuật, phổ biến một số chính sách cho NCT, chế độ bảo hiểm xã hội cho hội viên NCT. Ngoài ra, hội NCT từ tỉnh tới cơ sở đã giúp hơn 61.200 hội viên được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế, trên 31.200 NCT được lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Nhờ sự gương mẫu, nỗ lực của bản thân NCT cộng với sự hỗ trợ của các cấp hội, nhiều NCT trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Bình quân mỗi năm, Ban đại diện Hội NCT tỉnh suy tôn gần 800 hội viên NCT có thành tích cao trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, Hội NCT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hội viên NCT sản xuất, kinh doanh giỏi; chủ động xây dựng chương trình hoạt động hàng năm, cụ thể hóa phong trào "Tuổi cao, gương sáng" trên lĩnh vực phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của NCT, tạo thuận lợi cho NCT hưởng ứng và tích cực tham gia.

TIẾN DAT

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho kỳ Olympic trẻ Argentina 2018

DANH SÁCH CÁC VĐV THAM DỰ OLYMPIC TRẺ 2018

STT	VĐV	MÔN THỂ THAO
1	NGUYỄN HẢI DƯƠNG	CẦU LÔNG
2	TRẦN VĂN THỊ	CẦU LÔNG
3	NGUYỄN VĂN KHANH PHONG	TIKKO
4	PHẠM NHƯ PHƯƠNG	TIKKO
5	HỒ THỊ NIM NGÂN	TAEKWONDO
6	LI MINH HIẾU	TAEKWONDO
7	NGUYỄN THỊ THỊ TRANG	CÚ TẠ
8	NGUYỄN THỊ THỊ TRANG	CÚ TẠ
9	NGUYỄN HUY HOÀNG	TIKKO
10	HỒ THỊ PHƯƠNG ANH	TIKKO
11	PHẠM THANH LÂM	TIKKO
12	LI TIẾN LƯƠNG	TIKKO
13	ĐOÀN THỊ HỒNG	TIKKO

(chinhphu.vn) Olympic trẻ Argentina 2018 khởi tranh từ ngày 30/9 - 19/10. Đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài ở kỳ Thế vận hội này.

Thế vận hội Thanh niên mùa Hè - Summer Youth Olympic Games 2018 (gọi tắt là Olympic trẻ) là kỳ Thế vận hội trẻ lần thứ 3 trong lịch sử thể thao thế giới tổ chức tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina vào đầu tháng 10 tới.



Võ sĩ taekwondo Hồ Thị Kim Ngân sinh năm 2001 - võ địch giải taekwondo trẻ thế giới 2018.

Tham gia kỳ đại hội này là các VĐV lứa tuổi từ 14 - 18 của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn TTVN có 23 thành viên, trong đó có 13 VĐV, tranh tài ở 7 môn thi đấu, gồm: Cầu lông, thể dục dụng cụ, taekwondo, dancesport, cử tạ, bơi và điền kinh.

Trao đổi với VTV, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự Olympic trẻ 2018 cho biết TTVN đã tham gia 2 kỳ Olympic trẻ và giành được tổng cộng 2 HCV, 2 HCB và 2 HCD.

Tại Olympic trẻ Singapore 2010, VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn (khi đó 16 tuổi) đã giành được HCV cử tạ nam hạng 56 kg. Cũng tại kỳ đại hội này, các VĐV trẻ Việt Nam còn giành được 1 HCB taekwondo, 1 HCD taekwondo và 1 HCB môn cầu lông.

Sau đó, ở kỳ Olympic trẻ Nam Kinh (Trung Quốc) năm 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên (khi đó 18 tuổi) đã giành được HCV nội dung bơi 200m hỗn hợp. Lục sĩ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn giành HCB môn cử tạ.

Theo ông Trần Đức Phấn, mục tiêu của TTVN lần này là phấn đấu giành được HCV như 2 kỳ trước đây. Thành tích giành huy chương hướng vào 3 môn, gồm bơi, cử tạ và taekwondo.



Kinh ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng - HCB ASIAD 2018 nội dung bơi 1.500m.

Ở kỳ đại hội lần này, những gương mặt được kỳ vọng giành thành tích cao của TTVN là võ sĩ taekwondo Hồ Thị Kim Ngân, nam kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng (HCB ASIAD 2018 bơi cự ly 1.500m)...

Ngày 2/10, Đoàn TTVN sẽ lên đường sang Argentina tham dự Olympic trẻ 2018.

PHƯƠNG CHI

Anh Phạm Hùng, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn cho biết: Phong trào thiếu nhi Thái Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy được 100% các liên đội trong tỉnh thực hiện có hiệu quả thông qua những việc làm thiết thực, gắn với học tập, rèn luyện của thiếu nhi như phong trào nghìn việc tốt, "Ưống nước nhớ nguồn", nói lời hay, làm việc tốt, đôi bạn cùng tiến, bạn giúp bạn, kế hoạch nhỏ... Trong năm học 2017 - 2018, hội đồng đội các cấp và các liên đội trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 251 mẹ Việt Nam anh hùng, 2.425 gia đình thương binh, liệt sĩ, đóng góp 4.950 ngày công chăm sóc các nghĩa trang, đến thờ liệt sĩ; toàn tỉnh có 8.256 đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập...

Nhằm tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo hội đồng đội các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi. Trong đó có việc thực hiện nghiêm túc liên nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; tiếp tục duy trì mô hình các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị

Sôi nổi các hoạt động đội trong trường học

Thời gian qua, cùng với việc chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hội đồng đội các cấp đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.



Các em đội viên Liên đội Trường Tiểu học - THCS Trần Thủ Độ (xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà) tham gia thi tìm hiểu về an toàn giao thông.

kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội như: câu lạc bộ ngoại ngữ, toán học, tin học, các cuộc thi: "Festival Tiếng Anh", "Rung chuông vàng"... Bên cạnh đó, hoạt động tiếp sức đến trường; chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn hỗ trợ giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh

khó khăn và chương trình thấp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình được triển khai rộng khắp và cụ thể hóa với nhiều hình thức. Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh đã huy động tặng 1.200 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

vươn lên trong học tập; tổ chức được 545 chương trình thấp sáng ước mơ, tặng trên 7.100 suất quà với tổng số tiền được trao là hơn 2,1 tỷ đồng. Tiêu biểu như tại huyện Quỳnh Phụ đã trao tặng 2.500 suất quà (trị giá hơn 350 triệu đồng), tặng 8 xe đạp, 1 ngôi nhà

khăn quàng đỏ (trị giá 60 triệu đồng); huyện Thái Thụy đã quyên góp được 432 triệu đồng, 33 phương tiện đến trường, 200 thẻ bảo hiểm y tế, 10.760 cuốn vở và hàng nghìn đồ dùng học tập, hỗ trợ 2.112 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập...

Không chỉ tích cực thi đua học tập, giúp bạn tiến trường, các đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh còn thường xuyên tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; thu gom, vứt rác đúng nơi quy định; dọn vệ sinh bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, các em hằng hái tham gia các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích. Đáng chú ý, nhiều mô hình giáo dục kỹ năng cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng được phát triển, nhân rộng, thu hút đông đảo đội viên tham gia, như các lớp giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn cho thiếu nhi kỹ năng thực hành xã hội; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; sinh hoạt dã ngoại. Cùng với đó, các liên đội thường xuyên tổ chức cho

thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Các đội phát thanh măng non, đội tuyên truyền măng non, câu lạc bộ phóng viên nhỏ được các liên đội tiếp tục duy trì, qua đó truyền tải thông điệp và kêu gọi xã hội tạo môi trường học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn cho trẻ em. Em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học - THCS Trần Thủ Độ (xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà) cho biết: Bên cạnh các hoạt động của đội như: kế hoạch nhỏ, tìm hiểu các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, đôi bạn cùng tiến... thì học bổng của chương trình tiếp sức đến trường là sự động viên, chia sẻ của các đoàn thanh niên, hội đồng đội các cấp, giúp chúng em tự tin, cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

Hoạt động của công tác đội và phong trào thiếu nhi trong các trường học đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng, không chỉ góp phần định hướng lối sống đẹp, có ích mà còn tạo môi trường cho các em thi đua học tập, nỗ lực vượt khó và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Cô giáo Hoàng Thị Lương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về chuyên môn cũng như các quy định của ngành, của địa phương. Toàn trường có 16 cán bộ, giáo viên, trong đó 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn, 81,3% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 100% giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có đồng trách nhiệm cao, nhiều năm liên đạt chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi các cấp. Các tổ chuyên môn của nhà trường hoạt động có nề nếp, thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Do thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học và chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nên hàng năm 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ

Diện mạo mới ở Trường Mầm non An Bình

Hơn 53 năm xây dựng và phát triển, Trường Mầm non An Bình (Kiến Xương) đã trải qua không ít khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất trường học. Đến nay nhà trường đã có bước phát triển mạnh mẽ, khoác lên mình một diện mạo mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

độc thực phẩm; 100% số cháu được học đúng độ tuổi bảo đảm chất lượng chăm sóc giáo dục, tỷ lệ chuyên cần đạt 90% trở lên; 100% cháu được nuôi ăn bán trú tại trường, tỷ lệ phát triển bình thường đạt 97%, trẻ suy dinh dưỡng được ăn phục hồi nên nếp đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, Trường Mầm non An Bình đã được đầu tư xây dựng tập trung tại

một điểm ở trung tâm xã có đường đi lại thuận tiện, cảnh quan đồng bộ, xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện, mang tính thẩm mỹ, bảo đảm tính sư phạm. Các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố, 100% các nhóm lớp có công trình vệ sinh khép kín phù hợp với từng độ tuổi, có nguồn nước sạch đảm bảo cho trẻ sử dụng. Để có cơ sở vật chất như trên, nhà

trường đã làm tốt công tác tham mưu về vấn đề chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non đồng thời có nhiều biện pháp tuyên truyền, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường. Từ đó nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhất

là hội cha mẹ học sinh không chỉ về tinh thần mà còn cả vật chất để bổ sung xây dựng khu thể chất, khu vui chơi giao thông, vườn cổ tích, xây dựng nhà vườn, bể sục, xây dựng nhà vòm, bể sục, xây dựng, xấp... cho các nhóm lớp.

Kết quả đến nay nhà trường đã nâng cấp, cải tạo và xây mới thêm 10 phòng, thuận tiện cho việc sử dụng các phần mềm giáo dục, quy hoạch cải tạo lại sân trường, mua mới 14 bộ đồ dùng đồ chơi ngoài trời hiện đại đồng bộ, liên hoàn. Ngoài ra, nhà trường còn trang bị đồ sung bàn ghế, giường, chiếu, chăn, giá đồ chơi cho các nhóm lớp và đồ dùng cần thiết theo yêu cầu chuẩn cho các phòng chức năng.

Với những kết quả trên, nhiều năm qua Trường Mầm non An Bình đã được công nhận trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện, đặc biệt trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã vinh dự được đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn

quốc gia mức độ II. Ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã An Bình chia sẻ: Địa phương rất phấn khởi trước những thành tích đạt được của nhà trường. Những năm qua, thấy và trò nhà trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định trên mọi phương diện cả về phẩm chất chính trị, đạo

đức, kiến thức và kỹ năng sư phạm. Từ chỗ có nhiều khó khăn song đến nay nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần hoàn thiện tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2018 - 2019 nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non cũng như các chuyên đề trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học mới.

THU THUY



Lớp học được trang trí đẹp mắt.